

Tuổi trẻ Vietcombank xung kích, tình nguyện vì sự phát triển bền vững

08:00 08/02/2025

Tác giả: Đang cập nhật

Với niềm khát vọng được cống hiến, với bản lĩnh được phát huy mạnh mẽ, tuổi trẻ Vietcombank đã luôn đoàn kết, tiên phong, không ngừng đổi mới, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Triển khai có hiệu quả các hoạt động phong trào

Nhằm gìn giữ và góp phần phát huy bản sắc, văn hóa Vietcombank, đoàn thanh niên đã đầu mối xây dựng và duy trì triển khai tổ chức các hoạt động phong trào định kỳ có quy mô toàn hệ thống hướng tới toàn thể đoàn viên, người lao động với các hoạt động thường niên, trong đó phải kể đến giải chạy trực tuyến "Vietcombank Run & Share 2024: Vận trái tim - Một niềm tin". Giải chạy không chỉ mang tính chất thúc đẩy tinh thần rèn luyện thể dục thể thao mà còn mang ý nghĩa gắn kết vì cộng đồng. Tham gia giải chạy, toàn bộ thành tích của các vận động viên được Vietcombank cam kết quy đổi thành tiền để gây quỹ vững tương lai, hỗ trợ học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, tài năng.

Với ý nghĩa nhân văn đó, chỉ sau 22 ngày diễn ra, giải chạy đã thu hút được số lượng đoàn viên, người lao động tham gia lên đến gần 17.000 đoàn viên, người lao động với tổng quãng đường tích lũy lên đến 956,350km, đóng góp cho quỹ vững tương lai với tổng số tiền lên tới hơn 10 tỷ đồng, chia sẻ và lan tỏa giá trị nhân ái của con người Vietcombank, đồng thời thắp lên hy vọng và niềm tin tươi sáng cho các em học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, đồng hành đưa ước mơ của các em vươn cao, bay xa hơn nữa.



Tuổi trẻ Vietcombank xung kích, tình nguyện vì sự phát triển bền vững.

Tiếp tục phát huy truyền thống "Lá lành đùm lá rách" và giá trị nhân văn tốt đẹp trong văn hóa Vietcombank, đồng thời truyền thông về hình ảnh doanh nghiệp vì cộng đồng, đoàn thanh niên Vietcombank đã phát động tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo hướng đến các đoàn viên thanh niên, người thân cán bộ và đối tác khách hàng của Vietcombank. Đồng thời, tại cấp cơ sở, các cơ sở đoàn tiếp tục tham gia chương trình hiến máu được tổ chức trên địa bàn chi nhánh đóng trụ sở. Năm 2024, toàn đoàn Vietcombank đã tham gia hiến tặng 2.295 đơn vị máu vào ngân hàng máu quốc gia.

Bên cạnh đó, từ khi Vietcombank chính thức ra mắt VCB Digibank thế hệ mới, đoàn thanh niên Vietcombank đã phối hợp với khối bán lẻ ban hành kế hoạch truyền thông tới các cơ sở đoàn trực thuộc nhằm lan tỏa thông tin về New Digibank & Youpro, thúc đẩy khách hàng hiện hữu cập nhật và trải nghiệm dịch vụ, khuyến khích khách hàng mới đăng ký, góp phần thực hiện kế hoạch phát triển khách hàng trên kênh số năm 2024.

Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội

Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và đền ơn đáp nghĩa là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng đối với Vietcombank với mục tiêu xuyên suốt hướng tới một ngân hàng xanh, phát triển bền vững vì cộng đồng. Trong năm 2024, các cơ sở đoàn đã chủ động tham mưu, đề xuất nhiều hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa với tổng giá trị thực hiện hơn 7,23 tỷ đồng, góp phần không nhỏ vào việc sẻ chia khó khăn đối với chính quyền và Nhân dân cả nước.

Từ đầu nhiệm kỳ 2022 - 2027, tất cả các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội của đoàn thanh niên đều có sự kết nối với các tổ chức đoàn trong và ngoài khối. Bên cạnh đó đã chỉ đạo các cơ sở đoàn trực thuộc kết nối với các tổ chức đoàn cấp cơ sở trong khối và tại địa phương nơi chi nhánh trú đóng.

Các hoạt động an sinh xã hội được triển khai tổ chức theo từng cụm hoặc từng khu vực địa lý, giúp tăng tính kết nối trong hoạt động, phát huy tối đa thế mạnh và nguồn lực của mỗi đơn vị thông qua việc chia sẻ, đóng góp về nhân lực, tài chính, công tác truyền thông, gia tăng hiệu quả và tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng trong và ngoài Vietcombank, góp phần nâng cao hình ảnh và uy tín của các đơn vị nói chung và hình ảnh một Vietcombank nhân văn nói riêng.

Các đơn vị phối hợp, đồng hành tổ chức cùng đoàn thanh niên Vietcombank là những đơn vị khách hàng lớn hoặc có mối quan hệ công tác gắn gũi với Vietcombank như: Các đơn vị trong khối doanh nghiệp Trung ương, Bảo hiểm xã hội, Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Đoàn Thanh tra Chính phủ, cơ quan Ban Tổ chức Trung ương Đảng, Văn phòng Bộ Công an, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Kiểm toán Nhà nước.

Lan Chi

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/tuoi-tre-vietcombank-xung-kich-tinh-nguyen-vi-su-phat-trien-ben-vung>